



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ๔๘๑๙๐ โทร. ๐ ๔๒๕๙ ๕๐๖๔-๕

ที่ นพ ๐๐๓๒.๓๐๑/๕๗๓ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัตินำประกาศยกเลิกสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ไปเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ โรงพยาบาลโพนสวรรค์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนสวรรค์

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) เป็นตัวชี้วัดการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการดำเนินการกำหนดให้หน่วยงานประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ จึงขอประกาศยกเลิกสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ดังกล่าว ในการนี้เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงพยาบาลฯต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ และพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นายเจษฎาจักรี เชาวประสิทธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

(นายสิทธิพงษ์ พรหมแสง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนสวรรค์



ประกาศจังหวัดนครพนม

เรื่อง ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๓

ตามที่ จังหวัดนครพนม ได้ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๓ กับ ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)
ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วงเงินจำนวน ๓๕,๒๘๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้า
พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ จังหวัดนครพนม จึงขอยกเลิกสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ดังกล่าว เนื่องจาก ศูนย์บริการ
วิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) มีคุณสมบัติไม่ตรงกับเงื่อนไขการจ้างที่ปรึกษากรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้กำหนดไว้ในประกาศโครงการดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาต้องได้รับการขึ้นทะเบียน
ที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ในสาขาพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม
เท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสิทธิพงษ์ พรหมแสง)

นายแพทย์แพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนสวรรค์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม